



ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On - Site ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ On - Site ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมาเรียนที่โรงเรียนแบบสลับกลุ่ม A และ กลุ่ม B กรณีที่นักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ปกครองนักเรียนมีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบ On Hand การทำใบงาน แบบฝึก ชุดการเรียนรู้ที่บ้าน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้กับนักเรียน โดยนับเวลาเรียนปกติ พร้อมจัดอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม ตามสิทธิที่นักเรียนจะได้รับ โดยโรงเรียนมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดังนี้

ข้อที่ ๑ มีการคัดกรองด้านหน้าโรงเรียน โดยจัดบุคลากรคัดกรองดูแลด้านหน้าโรงเรียน วัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง จัดหาแอลกอฮอล์ล้างมือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภายใต้ผลการประเมินตนเอง Thai Stop Covid Plus (TSC+) อย่างเคร่งครัด

ข้อที่ ๒ จัดการเรียนการสอนโดยให้มีการเว้นระยะห่าง ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด การรับประทานอาหารกลางวัน ให้เหลื่อมเวลาหรือรับประทานอาหารในห้องเรียนหรืออื่น ๆ ที่ไม่ต้องรวมกลุ่ม สำหรับครูให้งดการรับประทานอาหารร่วมกันและงดการทำกิจกรรมกลุ่ม

ข้อที่ ๓ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม อาทิ งดเข้าแถวเคารพธงชาติรวมกัน โดยแยกเข้าแถวหน้าห้องเรียน (จัดระยะห่าง) หรือเข้าแถวในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเท งดกิจกรรมกีฬา ลูกเสือและอื่น ๆ ที่เป็นกิจกรรมรวมกลุ่ม

ข้อที่ ๔ กำชับนักเรียนปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ระมัดระวังในการเดินทางรถโดยสาร ทั้งไป-กลับ โรงเรียน จัดทำทะเบียนรายชื่อคนขับรถรับ - ส่งนักเรียน (รถประจำ) รวมถึงการเดินทางไป-กลับของนักเรียนโดยรถโดยสารประจำทาง โดยเฉพาะหลังเลิกเรียน ซึ่งนักเรียนมักจะละเลย

ข้อที่ ๕ โรงเรียนมีมาตรการเหลื่อมเวลาเรียน การเลิกเรียน การรับประทานอาหารกลางวัน โดยให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร ของใช้ส่วนตัวมาโรงเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่ ๖ กรณีที่พบนักเรียนมีไข้หรืออาการทางเดินหายใจมากกว่า ๕ ราย หรือครูมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ทางโรงเรียนจะดำเนินการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ากระบวนการคัดกรองต่อไป

ข้อที่ ๗ โรงเรียนดูแล เน้นย้ำ ให้นักเรียนระมัดระวังในการซื้ออาหารหน้าโรงเรียนหลังเลิกเรียน ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน รวมถึงการเว้นระยะห่างในการซื้ออาหาร

ข้อที่ ๘ การมาส่ง - รับ นักเรียน การมาส่งนักเรียนให้ผู้ปกครองส่งที่ประตู ๒ (ฝั่งร้านค้าสวัสดิการ) และการมารับนักเรียน ให้ผู้ปกครองเข้ามารับที่ประตู ๒ ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของโรงเรียน โดยให้เข้ามารอรับนักเรียนที่อาคารโดมเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้ผู้ปกครองมารับที่หน้าอาคารหรือบนห้องเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนออกได้ทั้งประตู ๑ และประตู ๒

ข้อที่ ๙ ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือรับนักเรียนระหว่างวัน จะต้องประเมินตนเองตนเองตามแบบคัดกรองของโรงเรียนก่อนเข้าสถานศึกษาทุกครั้ง

ข้อที่ ๑๐ หากมีบุคลากรหรือนักเรียนป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้หยุดพักรักษาตัว ๑๔ วัน (หลังรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาล) เพื่อเฝ้าระวังมิให้เกิดโรค และทำการปิดสถานศึกษาเพื่อทำความสะอาดสถานศึกษา

ข้อที่ ๑๑ ในระหว่างช่วงที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นี้ ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ปฏิบัติตนตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางไลน์ website และทางเพจของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางปราณี ท้ายคุปต์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี